
 
 

 

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

............................................ 

 
 

เมื่อวันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖  

โดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ทําหนาท่ีประธานการประชุม ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

(โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 

นายทรงเดช  เสมอคํา กรรมาธิการ ในฐานะรองประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กลาววาคณะอนุกรรมาธิการ ไดพิจารณาศึกษา

และจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา จํานวน ๖ เรื่อง ประกอบดวย ๑) เรื่อง การประยุกตใช

เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล แ ละปญ ญาประดิ ษ ฐ เ พ่ื อ พั ฒ น ากํ า ลั ง คน อ าชี ว ศึ ก ษ า  

๒) เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสูอาชีพใหมตามความสนใจของผูเรียน ๓) 

เรื่อง แนวทางการจัดทํารางกฎหมายเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพระบบทวิ

ภาคี  ๔) เรื่อง การพัฒนาธนาคารหนวยกิตดานการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนากําลังคน

และแรงงาน  ๕) เรื่อง การพัฒนาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) เพ่ือเสริมสรางทักษะทางดานวิชาชพี

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ชี วิ ต สํ า ห รั บ ผู เ รี ย น อ า ชี ว ศึ ก ษ า  แ ล ะ  ๖ )  เ รื่ อ ง   ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ส ถ า บั น 

การอาชีวศึกษาสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยท่ีรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ ท้ัง ๖ เรื่อง

ขางตน ขณะนี้ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดดําเนินการยกรางรายงานฯในบทท่ี ๑ และบทที่ ๒ แลวเสร็จ 

เปนท่ีเรียบรอย และอยูระหวางการดําเนินการในบทท่ี ๓ ซึ่งจะตองลงพ้ืนที่ สืบคนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประกอบการ

จัดทําบทวิเคราะห บทสรุป และขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ซึ่งจะได เสนอตอคณะกรรมาธิการการศึกษา  

และวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖  



  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษา 

ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน  

นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  

และการศึกษาเอกชน กลาววา ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดมีมติใหลงพ้ืนท่ีศึกษา

ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ณ จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย 

โรงเรียนวัดศิริมงคล โรงเรียนบานแพววิทยา (ตี่ตง) และโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา  

โดยประเด็นท่ีตองการเก็บขอมูลในครั้งนี้ วาดวยเรื่องสิทธิการไดรับเงินคาอาหาร

กลางวันของนักเรียนคนไทยและสิทธิการไดรับเงินคาอาหารกลางวันของนักเรียนชาติอื่น ๆ ปญหาความเหล่ือมลํ้า  

และประโยชนของนักเรียนท่ีจะไดรับจากการไดรับเงินคาอาหารกลางวันทุกคน เพ่ือใหเห็นถึงสภาพปญหาโดยเชื่อมโยงกัน 

อยางรอบดาน  
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